



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๔-๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑, ๖ มูลค่าข่าว ๔๑๓,๖๕๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ดินกรุงเทพฯ
สู่เมือง Clean&Green

“ กทม.ได้ริเริ่มดำเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพสิ่งแวดล้อมในอาคาร
สาธารณะตามหลักการ Clean and Green
มาตั้งแต่ปี 2555 โดยรณรงค์ให้อำเภออาคาร
สาธารณะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใส่ใจในการพัฒนา
คุณลักษณะความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ”

MOU ฟ้าผู้ประกอบการท่องเที่ยว ดินกรุงเทพฯ Clean & Green



จำได้ว่าเคยมีผลการศึกษาวิจัยของ ม.ศรีนครินทรวิโรฒระบุว่า กรุงเทพฯ ในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การค้า การบริการ ฯลฯ แต่เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลให้กรุงเทพฯ เกิดปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิตที่รุนแรงขึ้น กล่าวคือกรุงเทพฯ จะกลายเป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว ประกอบอาชีพและอยู่อาศัยมากขึ้น ภาวะเช่นนี้อาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความแตกต่างของภาษา วัฒนธรรม ศาสนา และวิถีการดำรงชีวิตระหว่างคนกรุงเทพฯ กับชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น ความแออัดของเมืองที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพ



ชีวิตของคนกรุงเทพฯ โดยตรง เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศอันเนื่องจากการจราจรติดขัด ปัญหามลพิษจากน้ำเสีย

อันเกิดจากน้ำทิ้งจากที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้น และปัญหาขยะที่เพิ่มจำนวนขึ้น

ดังนั้น ในผลการวิจัยจึงได้ระบุว่ากรุงเทพฯ จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อใช้โอกาสและได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในขณะเดียวกัน ต้องเตรียมมาตรการที่จะรองรับเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบทางลบ

เพื่อปรับตัวในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งกรุงเทพฯ ได้เริ่มปรับตัวในการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมอาเซียน โดยมอบให้ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรวบรวมความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจัดทำแผนยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ในเบื้องต้นได้กำหนดวิสัยทัศน์ **กรุงเทพมหานครปี 2560 “มหานครแห่งสิ่งแวดล้อมอาเซียน”** หรือ **“Green City of ASEAN”** โดย

กำหนดพันธกิจมุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การฟื้นฟูและป้องกัน การสร้างค่านิยมรักษาสีสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารจัดการที่ดี

ล่าสุด (16 พ.ค.) ณ โรงแรมเอเชีย นางมุสตี ตามไท รองผู้ว่าฯ กทม. รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงนามในความร่วมมือในการรับรองมาตรฐานด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของโรงแรม

และศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ในกรุงเทพฯ ร่วมกับผู้แทนจากภาคีเครือข่าย อันประกอบด้วย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมศูนย์การค้าไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดทำขึ้นภายใต้โครงการ **Bangkok Clean & Green** ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสาธารณะ ซึ่งจะจัดให้มีแผนงานการตรวจประเมินรับรองความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ ธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นและความเชื่อถือ รวมทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น และธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายจะร่วมกันดำเนินการภายใต้กรอบพันธกิจสำคัญคือ 1.การส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงแรม ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้ามีการพัฒนาด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ และมีการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน โดยมีตัวชี้วัดหลัก 5 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1.ด้านความสะอาด สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 2.การประสานงานความร่วมมือ ร่วมระดมความคิด และร่วมดำเนินการตามแผนงาน และกระบวนการรับรองมาตรฐาน Clean and Green ของโรงแรมและห้างสรรพสินค้า 3.การให้ความ

ร่วมมือประสานงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในด้านต่างๆ ของภาคีเครือข่ายที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนของแผนงานรับรองมาตรฐาน Clean & Green ของโรงแรม ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อประมวลผลในการติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4.การรับรองมาตรฐานฯ จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงการดำเนินการในส่วนที่ภาคีเครือข่ายแต่ละฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 5.การใช้ยุทธศาสตร์ในการช่วยเหลือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารให้สังคมได้รับทราบอย่างกว้างขวางผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม

รองผู้ว่าฯ กทม. ยังได้กล่าวต่อว่า กทม.ได้เริ่มดำเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะตามหลักการ Clean and Green มาตั้งแต่ปี 2555 โดยรณรงค์ให้เจ้าของอาคารสาธารณะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในใจในการพัฒนาดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดให้มีระบบตรวจประเมินรับรองมาตรฐานตามหลักวิชาการโดยมอบให้สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการศึกษา สร้างตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินตามโครงการฯ ซึ่งหากได้รับการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน และแผ่นป้ายสัญลักษณ์ติดแสดงไว้ที่ตัวอาคารด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2555 นั้นได้มีการ

ดำเนินการใน 6 กลุ่มเป้าหมาย
สำคัญ ได้แก่โรงเรียนสังกัด กทม.
วัด มัสยิด ศูนย์บริการสาธารณสุข
ตลาดและสถานีบริการน้ำมันเชื้อ
เพลิง ขณะที่ในปี 2556 ได้ดำเนินการ
ในโรงเรียนเอกชนระดับประถม
ศึกษา กับกลุ่มเป้าหมายระดับที่
ยังตกค้าง

และนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราว
ดีๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับกรุงเทพฯ
ก่อนที่เราจะเข้าสู่เวทีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

